

TIỀN HẢI

Chủ động phòng, chống nhiễm mặn cho lúa xuân

Vụ xuân năm 2020, huyện Tiền Hải gieo cấy 10.305ha lúa. Theo dự báo, vụ xuân năm nay, lượng mưa thấp dẫn đến tình trạng nước mặn xâm nhập sâu vào các vùng của sông, làm hạn chế việc lấy nước ngọt cho việc chăm sóc lúa. Để khắc phục tình trạng này, Tiền Hải đã chủ động triển khai sớm các giải pháp phòng, chống xâm nhập mặn, chua phèn, bảo đảm cho lúa xuân phát triển tốt.

Nam Phú là địa phương ven biển, do đó sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân nơi đây thường gặp khó khăn, nhiều vụ phải bỏ kinh phí cao hơn các địa phương khác để phòng, chống xâm nhập mặn. Vụ xuân năm nay, Nam Phú phấn đấu gieo cấy 243ha, trong đó 40% cấy giống lúa lai và 60% lúa thuần và năng suất cao. Để khắc phục tình trạng nhiễm mặn, ngay từ đầu vụ Nam Phú đã đẩy mạnh tuyên truyền đến nông dân về ý nghĩa, mục đích và trách nhiệm trong việc làm thủy lợi đồng xuân, bảo đảm cung cấp đủ nước cho sản xuất vụ xuân. Theo đó, xã giao chỉ tiêu cho các thôn huy động



Nông dân Tiền Hải tập trung chăm sóc lúa xuân.

nông dân nạo vét kênh trách nhiệm thuê máy móc suất 8.400m³/h với kinh mương cấp 3, gia cố bờ nạo vét 2 sông trực, bảo phí khoảng 300 triệu đồng. vùng, bờ thửa... HTX chịu dưỡng 2 trạm bơm có công Kiểm tra hệ thống mương

tươi, điều tiết hợp lý, chống xâm nhập mặn để bảo đảm đủ nước cho toàn bộ diện tích lúa phát triển tốt trong mọi tình huống. Cũng như xã Nam Phú, xã Đông Lâm trong sản xuất vụ xuân cũng đã tích cực đối phó với tình trạng xâm nhập mặn. Ông Nguyễn Văn Hệ, thôn Thanh Đông cho biết: Đến thời điểm này, gia đình tôi hoàn thành gieo cấy trên 5 sào lúa xuân. Những năm trước đây, diện tích lúa xuân của gia đình cũng bị nhiễm mặn, phèn gây chết lúa. Vụ xuân năm nay, ngay từ đầu vụ tôi đã bơm nước thau chua rửa mặn, rắc vôi bột, tích cực thăm đồng, kiểm tra lúa mới cấy nhằm chủ động, kịp thời phòng ngừa tình trạng nhiễm mặn. Rút kinh nghiệm trong ứng phó với hạn, mặn vụ xuân các năm trước, vụ xuân năm nay Tiền Hải đã chỉ đạo xuống giống lúa xuân sớm ở các địa phương thường bị ảnh hưởng xâm nhập mặn. Đồng thời, khuyến cáo nông dân ưu tiên sử dụng các giống chất lượng cao, ngắn ngày, nhóm giống chịu hạn, mặn để thuận tiện cho việc cung cấp nước tưới, bố trí thời vụ phù hợp với điều kiện nguồn nước. Thường xuyên tổ chức đo đạc, cập nhật diễn biến về mực nước và chất lượng nước trên các tuyến sông nội đồng; dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn để nhân dân an tâm

sản xuất. Khuyến cáo nông dân cần tuân thủ các quy trình chăm sóc theo ngành chuyên môn nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho cây lúa phát triển. Để chủ động ứng phó với tình trạng khô hạn, xâm nhập mặn ở một số xã ven biển, Tiền Hải yêu cầu các HTX chỉ đạo nông dân sau khi gieo cấy xong lúa xuân cần chủ động lấy nước hợp lý, đặc biệt là các xã cuối nguồn. Chỉ đạo Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện phối hợp với các địa phương tổ chức bơm nước bảo đảm nguồn nước tốt cho nông dân chăm sóc lúa xuân theo đúng lịch thời vụ để ra. Đồng thời, điều chỉnh mực nước trong ruộng hợp lý cho từng giai đoạn sinh trưởng. Xí nghiệp chủ động xây dựng phương án, duy tu bảo dưỡng máy móc, tu bổ sửa chữa công trình nhằm đáp ứng đủ nhu cầu nước tưới. Thời gian qua, Xí nghiệp đã tiến hành kiểm tra tình trạng vi phạm mặt cắt của dòng chảy, tháo dỡ đê, đống, trực vớt bèo bống, vật cản trên sông thuộc đơn vị quản lý, bảo đảm thông thoáng dòng chảy. Tu sửa 27 cống dưới đê, 71 cống nội đồng, 14 trạm bơm... góp phần bảo đảm các sông trục, sông dẫn thông thoáng, các trạm bơm vận hành tốt, bơm nước phục vụ sản xuất vụ xuân.

HỒNG HẠNH

Đón đoàn cán bộ hội phụ nữ của tỉnh, huyện Kiến Xương, xã Bình Minh và nhà tài trợ tới trao xe lăn, chị Vũ Minh Hồng, hội viên phụ nữ xã Bình Minh (Kiến Xương) cho biết: Tôi là phụ nữ khuyết tật, không có khả năng đi lại, sống với mẹ tuổi cao, sức khỏe yếu. Cách đây mấy tháng cán bộ phụ nữ về thăm, lấy số đo để cung cấp cho nhà tài trợ thiết kế xe lăn cho tôi. Nay được nhà tài trợ và cán bộ tỉnh hội, huyện hội về tận nhà trao xe, tôi vui lắm! Có xe rồi mẹ tôi sẽ không vất vả mỗi khi phải đưa tôi đi đâu đó nữa.

Đồng hành cùng phụ nữ yếu thế

Một trong những mục tiêu góp phần phát triển kinh tế - xã hội của các cấp hội phụ nữ là hướng sự quan tâm tới phụ nữ yếu thế. Việc hỗ trợ vật chất, trao phương tiện sinh kế, thành lập các mô hình, câu lạc bộ để hỗ trợ chị em đã được các cấp hội triển khai đồng bộ, hiệu quả ở nhiều địa phương.

nữ khuyết tật khởi nghiệp, em tự tin trong cuộc sống và khởi nghiệp; tổ chức đó là thành lập mô hình "Nhóm phụ nữ khuyết tật tập huấn kiến thức, kỹ năng về quản lý tài chính, xây dựng kế hoạch kinh doanh, marketing, kỹ năng kinh doanh công nghệ số, kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh online... giúp chị em tự tin khởi nghiệp. Tuy nhóm ra mắt mới được hơn 1 năm, kết quả mới chỉ là bước đầu song điều chúng tôi phấn khởi là các cấp

hội đã hỗ trợ, chia sẻ để phụ nữ khuyết tật vượt qua mặc cảm, nỗ lực vươn lên, tin tưởng vào tổ chức hội - người bạn đồng hành với chị em.

Cũng theo chị Nguyễn Thị Minh Hiền: Để hỗ trợ nhóm phụ nữ yếu thế đạt hiệu quả, hàng năm các cấp hội chủ động rà soát, phân nhóm phụ nữ theo đặc thù để có giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ phù hợp. Đối với nhóm phụ nữ nghèo, các cấp hội tập trung triển khai giúp phát triển các mô hình kinh tế gia đình thông qua vay vốn tín chấp với ngân hàng và từ vốn tiết kiệm của các tổ, hội phụ nữ tương trợ; hỗ trợ về cây, con giống; vận động chị em tham gia các lớp dạy nghề, tập huấn kỹ thuật để có kiến thức khoa học áp dụng vào sản xuất tại địa phương. Trong năm vừa qua, các cấp hội tiếp tục hoạt động ủy thác với các ngân hàng cho hội viên vay vốn với dự hơn 1.962 tỷ đồng cho 52.747



Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và nhà tài trợ trao tặng xe lăn cho chị Vũ Minh Hồng, xã Bình Minh (Kiến Xương).

Chị Hồng là một trong 175 trường hợp mà Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh kết nối hỗ trợ xe lăn. Hội cũng kết nối hỗ trợ 15 khung tập dượt cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh việc hỗ trợ phương tiện đi lại, hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khuyết tật nói riêng, phụ nữ yếu thế nói chung cũng luôn được các cấp hội quan tâm. Chị Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Phụ nữ khuyết tật đã thiết thời rất lớn và cũng dễ bị tổn thương. Đặc biệt, để tham gia phát triển kinh tế lại càng vất vả đối với chị em. Chính vì vậy, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã có giải pháp hỗ trợ phụ

THÁI HỒNG

Tăng cường phòng, chống dịch cúm gia cầm

Là xã có tổng đàn gia cầm lớn nhất huyện Thái Thụy, vì vậy Thái Hồng đang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm do chủng virus A/H5N1 và A/H5N6 gây ra. Những năm gần đây, lĩnh vực chăn nuôi của xã Thái Hồng phát triển khá mạnh, nhất là chăn nuôi gia cầm. Toàn xã hiện có 117 trang trại, gia trại chăn nuôi gia cầm với tổng đàn hơn 45.000 con, trong đó 90% là đàn gà và vịt, còn lại là đàn ngan, ngỗng, chim bồ câu. Nhiều trang trại tại xã Thái Hồng hiện có quy mô chăn nuôi gia cầm khá lớn từ 5.000 - 10.000 con. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh

cúm gia cầm do chủng virus A/H5N1 và A/H5N6 gây ra, xã Thái Hồng đang triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn chủ hộ chăn nuôi gia cầm tăng cường áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Trang trại của anh Trương Xuân Tường, thôn Vị Dương Đoàn hiện đang nuôi 10.000 con gà thịt. Đây là một trong những trang trại có tổng đàn gia cầm lớn trên địa bàn xã hiện nay. Anh Trương Xuân Tường cho biết: Do chăn nuôi với quy mô lớn nên tôi rất chú trọng tới việc

phòng, chống dịch bệnh cho đàn gà. Nhất là khi nghe thông tin về sự xuất hiện của dịch bệnh cúm gia cầm do chủng virus A/H5N1 và A/H5N6 tại một số địa phương trong cả nước tôi càng tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gà nuôi tại trang trại. Cụ thể, tôi thường xuyên thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khu vực chuồng trại bằng hóa chất và vôi bột với tần suất 2 ngày/lần. Hạn chế người ngoài vào chuồng trại và tích cực chăm sóc, nuôi dưỡng để đàn gà có sức đề kháng tốt chống lại bệnh tật. Đặc biệt, tôi đã thực hiện tiêm vắc-xin phòng bệnh cúm gia cầm cho 100% số lượng

đàn gà con tái đàn trong đợt này. Cũng như trang trại của anh Tường, hiện nay, nhiều trang trại, gia trại chăn nuôi gia cầm trên địa bàn xã Thái Hồng đang chủ động thực hiện tốt việc tiêu độc, khử trùng khu vực chuồng trại bằng hóa chất và vôi bột, tiêm vắc-xin phòng bệnh cúm gia cầm cho đàn gà, vịt, ngan... Ông Bùi Xuân Nghĩa, Chủ tịch UBND xã cho biết: Cùng với việc đẩy mạnh hướng dẫn, đơn đốc các hộ chăn nuôi gia cầm tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, UBND xã đang tích cực triển khai thực hiện tiêm vắc-xin phòng bệnh cúm gia cầm cho 100% số lượng

hoạch của huyện. Trong đó, xã huy động các nguồn lực mua hóa chất, vôi bột, dụng cụ thực hiện tiêu độc, khử trùng tại các khu vực chăn nuôi, chợ buôn bán gia súc, gia cầm, nơi công cộng... Ngoài ra, xã còn chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, vật lực để triển khai tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân hè năm 2020, trong đó phấn đấu tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng bệnh cúm gia cầm đạt tối thiểu hơn 80% tổng đàn và thuộc diện phải tiêm phòng. Bên cạnh đó, địa phương sẽ thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia cầm từ các nơi khác vào địa bàn nhằm tránh dịch lây lan và kiểm tra việc bảo đảm an toàn vệ sinh tại các cơ sở giết mổ gia cầm trong xã. Cũng theo ông Bùi Xuân Nghĩa: Để công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn đạt hiệu quả, UBND xã đang chi

đạo các ban, ngành, đoàn thể, nhất là Ban Chăn nuôi và Thú y xã kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh này. Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống đài

PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 ĐỐI VỚI KHU DỊCH VỤ

Vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại khu dịch vụ

- Khử khuẩn bằng các chất tẩy rửa thông thường (chai xịt tẩy rửa đa năng, các dung dịch khử khuẩn có chứa 0,05% Clo hoạt tính...)
Ưu tiên khử khuẩn bằng cách lau rửa
- Khử khuẩn ít nhất 01 lần/ngày nên nhà, tường, bàn ghế, các đồ vật trong phòng, gian bán hàng, khu chơi của trẻ em, khu vệ sinh chung
- Khử khuẩn ít nhất 04 lần/ngày: Tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, nút bấm thang máy, tay vịn lan can
- Tăng cường thông khí tại các phòng, gian bán hàng, khu vui chơi...
- Hạn chế sử dụng điều hòa
- Thu gom và xử lý chất thải hàng ngày

Khuyến cáo đối với khách hàng

- KHÔNG VÀO KHU DỊCH VỤ, NẾU Có các biểu hiện sốt hoặc ho, khó thở, mệt mỏi
- Sử dụng khẩu trang đúng cách khi đến công viên theo hướng dẫn của Bộ Y tế
- Đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan Y tế
- Bỏ ngay khẩu trang sau khi sử dụng vào thùng rác đúng nơi quy định
- Rửa tay với xà phòng và nước sạch theo quy trình rửa tay của Bộ Y tế trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn... khi ở khu dịch vụ
- Chе kín mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khuỷu tay áo, khăn vải, khăn tay hoặc khăn giấy
- Giặt sạch khăn hoặc bỏ ngay khăn giấy vào thùng rác sau khi sử dụng và rửa sạch tay
- Bỏ rác đúng nơi quy định
- Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để tránh lây nhiễm bệnh
- Không khạc nhổ bừa bãi
- Thông báo ngay cho người làm việc tại khu dịch vụ để được hướng dẫn và hỗ trợ khi bản thân thấy có biểu hiện sốt hoặc ho, khó thở

Trách nhiệm của ban quản lý và người sử dụng lao động

- Cung cấp đầy đủ khẩu trang cho người làm việc có tiếp xúc với khách hàng
- Bổ trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy
- Bổ trí đầy đủ khu vực rửa tay, nhà vệ sinh. Đảm bảo có đủ nước sạch và xà phòng
- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong khu dịch vụ
- Cung cấp dụng cụ sát khuẩn tay có chứa cồn cho người lao động không thể rời vị trí công tác làm việc
- Phân công và công khai thông tin liên lạc (tên, số điện thoại) của cán bộ phụ trách phòng chống dịch bệnh COVID-19
- Thông tin truyền thông về phòng chống dịch bệnh COVID-19
- Tập huấn cho người lao động, thực hiện khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế
- Khi có trường hợp nghi ngờ mắc bệnh Cần thực hiện cách ly ngay
- Thông báo đến đường dây nóng
- 1900 3228
- 1900 9095

Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng

TRƯỚC KHI ĐẾN KHU DỊCH VỤ

- Tự vệ sinh cá nhân
- Đeo khẩu trang đúng cách
- Đeo găng tay đúng cách
- Không dùng chung đồ dùng cá nhân
- Không tiếp xúc gần người khác
- Không dùng chung đồ dùng cá nhân

TRONG THỜI GIẠN LÀM VIỆC

- Không dùng tay chạm vào mắt, mũi, miệng
- Không dùng tay chạm vào đồ vật chung
- Không dùng chung đồ dùng cá nhân
- Không dùng chung đồ dùng cá nhân
- Không dùng chung đồ dùng cá nhân

Khu dịch vụ gồm trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, khách sạn, công viên, khu du lịch

QUẢN PHƯƠNG

phòng, chống dịch bệnh



Trang trại chăn nuôi gà của anh Trương Xuân Tường, thôn Vị Dương Đoàn, xã Thái Hồng.

truyền thanh xã về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống theo hướng dẫn của ngành chức năng. Vận động người dân tự giác báo cáo khi phát hiện gia cầm bị chết hoặc nghi nhiễm bệnh cúm gia cầm để giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh phát sinh và lây lan.

TRẦN TUẤN